

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2566



EY Office Limited
33rd Floor, Lake Rajada Office Complex
193/136-137 Rajadapisek Road
Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110
Tel: +66 2264 9090
Fax: +66 2264 0789
ey.com

บริษัท อ่างงาน อีวาย จำกัด
ชั้น 33 อาคารเอกรัษดา
193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: +66 2264 9090
โทรสาร: +66 2264 0789
ey.com

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะกิจการของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ หรือวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและบริการ

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและบริการเป็นรายการที่มีมูลค่าเป็นสาระสำคัญที่สุดในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประกอบด้วยบริษัทเช่าทำสัญญากับลูกค้าเป็นจำนวนมากและรูปแบบการให้บริการจัดหาบุคลากรที่หลากหลายในแต่ละสัญญา อีกทั้งมีอัตราการเรียกเก็บและวิธีการคำนวณค่าบริการที่แตกต่างกันไป รวมถึงรายได้ค่าเช่าและบริการมีจำนวนค่าเช่าและระยะเวลาเช่าที่ต่างกันในแต่ละสัญญา ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ โดยการ

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ รวมถึงกระบวนการในการทำสัญญาให้บริการจัดหาบุคลากรและสัญญาเช่า และการบันทึกรับรู้รายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและสุ่มเลือกตัวอย่างมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษ โดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
- สุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบกับสัญญาบริการและสัญญาเช่าว่าการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาของบริษัทฯและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

- วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของรายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรและรายได้ค่าเช่าและบริการ และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบแบบเนื้อหาสาระในบัญชีรายได้ค่าเช่าและบริการเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการตลอดระยะเวลาบัญชี

การรับรู้ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร

การบันทึกต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรซึ่งสัมพันธ์กับการบันทึกรายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ทั้งนี้บริษัทมีจำนวนบุคลากรที่จัดหาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าเป็นจำนวนมากและส่งไปปฏิบัติงานในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าในการบันทึกต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการในการบันทึกรายการต้นทุนจากการให้บริการโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้ระดมขอข้อมูลในทะเบียนเงินเดือนของบุคลากรที่จัดหาเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ากับการบันทึกรายการต้นทุน นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีต้นทุนการให้บริการแบบแยกย่อย (Disaggregated data) และวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของงานบริการแต่ละประเภทเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการต้นทุนให้บริการตลอดระยะเวลาบัญชี

การประมาณมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า

บริษัทมีสินทรัพย์เพื่อให้เช่าซึ่งเป็นยานพาหนะจำนวนมากและหลากหลายประเภทรุ่นและยี่ห้อ ยานพาหนะแต่ละประเภทมีมูลค่าคงเหลือแตกต่างกัน ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ ต้องมีการประมาณมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะเพื่อให้เช่าเมื่อเลิกใช้งาน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจค่อนข้างมากสำหรับการประมาณมูลค่าคงเหลือดังกล่าว เนื่องจาก การประมาณการดังกล่าวต้องใช้สมมติฐานที่สำคัญซึ่งอ้างอิงกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเลิกใช้งานในอนาคต และคำนึงถึงราคาตลาดของยานพาหนะมือสองซึ่งมีความผันผวนตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าเสื่อมราคาซึ่งถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีต้นทุน ให้เช่าและบริการในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

วิธีการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการและเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการมูลค่าคงเหลือของยานพาหนะเพื่อให้เช่า ประเมินและทดสอบความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังกล่าว รวมถึงวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายยานพาหนะเพื่อให้เข้ากับราคาตลาดในปัจจุบันและจากราคาที่จำหน่ายจริงในอดีต

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี ความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามี ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ

ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อจัด อุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการ ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



วิไลพร เชาว์วัฒนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9309

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	169,921,247	164,945,913	211,426,233
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 8	345,446,171	345,446,171	341,535,914
สินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย	9	969,090	969,090	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10	585,700	585,700	869,500
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		33,784,780	33,784,278	29,848,999
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		550,706,988	545,731,152	583,680,646
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	48,800,000	48,800,000	86,800,000
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10	49,769,875	32,740,375	17,718,566
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	12	-	22,669,995	-
สินทรัพย์เพื่อให้เช่า	13	1,223,659,910	1,223,659,910	1,024,022,677
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	4,782,095	4,782,095	5,285,398
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	15	181,230,845	181,230,845	183,787,557
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16	2,091,696	2,091,696	2,158,285
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,297,432	13,297,432	14,295,245
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,523,631,853	1,529,272,348	1,334,067,728
รวมสินทรัพย์		2,074,338,841	2,075,003,500	1,917,748,374

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)

+ One

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางไสกา อรุณรัตน์)

บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2566	2565	2566	2566	2565
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	18	74,104,181	74,099,181	82,915,618		
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	279,667,416	279,667,416	213,164,569		
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น		8,645,829	8,645,829	6,437,526		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		29,225,409	29,225,409	26,222,059		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		391,642,835	391,637,835	328,739,772		
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง						
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	553,113,645	553,113,645	464,982,728		
หนี้สินภายใต้การรับประกัน	26	33,150,821	33,150,821	27,698,785		
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	56,427,412	56,427,412	46,280,471		
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		9,363,017	9,363,017	7,190,035		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		652,054,895	652,054,895	546,152,019		
รวมหนี้สิน		1,043,697,730	1,043,692,730	874,891,791		

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 
(นายณัฐพล วิมลฉลา)



(ลงชื่อ) 
(นางโสภา อรุณรัตน์)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2566	2566	2565	2566	2566	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	21					
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 557,989,522 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (2565: หุ้นสามัญ 446,399,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)		557,989,522	557,989,522	557,989,522	446,399,965	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว						
หุ้นสามัญ 446,391,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		446,391,617	446,391,617	446,391,617	446,391,617	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		450,123,057	450,123,057	450,123,057	450,123,057	
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	22	55,800,000	55,800,000	55,800,000	44,650,000	
ยังไม่ได้จัดสรร		78,966,937	78,996,096	78,996,096	101,691,909	
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		(640,500)	-	-	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,030,641,111	1,031,310,770	1,031,310,770	1,042,856,583	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,074,338,841	2,075,003,500	2,075,003,500	1,917,748,374	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วัฒนเฉลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภิตา อรุณรัตน์)

กรรมการ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
กำไรขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร	6	2,016,825,304	2,016,825,304	1,967,607,270
รายได้ค่าเช่าและบริการ	6	329,573,824	329,573,824	271,565,725
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	6	22,610,487	22,610,487	57,242,934
รายได้อื่น		13,464,514	13,464,514	22,359,923
รวมรายได้		2,382,474,129	2,382,474,129	2,318,775,852
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร		1,676,408,006	1,676,408,006	1,638,964,318
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ	24	258,994,795	258,994,795	216,955,621
ค่าใช้จ่ายในการบริการ		4,833,625	4,833,345	5,542,823
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		214,510,956	214,482,077	246,544,330
รวมค่าใช้จ่าย		2,154,747,382	2,154,718,223	2,108,007,092
กำไรจากการดำเนินงาน		227,726,747	227,755,906	210,768,760
รายได้ทางการเงิน		2,483,487	2,483,487	828,975
ต้นทุนทางการเงิน	24	(3,970)	(3,970)	(136)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		230,206,264	230,235,423	211,597,599
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	26	(46,705,206)	(46,705,206)	(42,826,414)
กำไรสำหรับปี		183,501,058	183,530,217	168,771,185
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
<i>ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน</i>				
<i>ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ</i>				
		(640,500)	-	-
<i>รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
<i>- สุทธิจากภาษีเงินได้</i>				
		(640,500)	-	-
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
<i>ผลขาดทุนจากการประเมินการตามหลัก</i>				
<i>คณิตศาสตร์ประกันภัย</i>				
	20	(20,651,208)	(20,651,208)	(3,212,889)
<i>หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้</i>				
	26	4,130,242	4,130,242	642,578
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
<i>- สุทธิจากภาษีเงินได้</i>				
		(16,520,966)	(16,520,966)	(2,570,311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(17,161,466)	(16,520,966)	(2,570,311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		166,339,592	167,009,251	166,200,874

กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรสำหรับปี

0.41

0.41

0.38

หมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุที่ 27 ของงบการเงิน (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลธนา)

(นางโสภา อรุณรัตน์)



บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก		ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		งบการเงินที่เป็น เงินตราต่างประเทศ	รวม
	หมายเหตุ	และชำระแล้ว		จัดสรรแล้ว -			
			สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566		446,391,617	450,123,057	44,650,000	101,691,909	-	1,042,856,583
กำไรสำหรับปี		-	-	-	183,501,058	-	183,501,058
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	(16,520,966)	(640,500)	(17,161,466)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	166,980,092	(640,500)	166,339,592
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	-	(178,555,064)	-	(178,555,064)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	22	-	-	11,150,000	(11,150,000)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566		446,391,617	450,123,057	55,800,000	78,966,937	(640,500)	1,030,641,111

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



(ลงชื่อ).....
 (นายณัฐพล วิมลเฉลา)

กรรมการ

+ One
 (นางโสภา อรุณรัตน์)

กรรมการ

บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	371,999,971	450,123,057	37,200,000	92,556,719	951,879,747
กำไรสำหรับปี	-	-	-	168,771,185	168,771,185
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(2,570,311)	(2,570,311)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	166,200,874	166,200,874
หุ้นปันผลจ่าย	21,30	74,391,646	-	(74,391,646)	-
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	(75,224,038)	(75,224,038)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	22	-	7,450,000	(7,450,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	446,391,617	450,123,057	44,650,000	101,691,909	1,042,856,583
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	446,391,617	450,123,057	44,650,000	101,691,909	1,042,856,583
กำไรสำหรับปี	-	-	-	183,530,217	183,530,217
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(16,520,966)	(16,520,966)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	167,009,251	167,009,251
เงินปันผลจ่าย	30	-	-	(178,555,064)	(178,555,064)
จัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมาย	22	-	11,150,000	(11,150,000)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	446,391,617	450,123,057	55,800,000	78,996,096	1,031,310,770

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 
 (นายณัฐพล วิมลเฉลา)



กรรมการ 有限公司 (衆大) 都運 (ลงชื่อ)


 (นางโสภา อรุณรัตน์) กรรมการ

บริษัท สยามราชาธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษี	230,206,264	230,235,423	211,597,599	
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน:				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	176,900,810	176,900,810	146,649,865	
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,854,506	3,854,506	11,039,023	
หนี้สูญ	15,545	15,545	-	
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าอาคารขาย	(21,639,055)	(21,639,055)	(18,561,858)	
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์	(971,432)	(971,432)	(315,230)	
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	(38,365,846)	
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	574	574	4,240	
ขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ดัดจริต (โอนกลับ)	(291,507)	(291,507)	2,669,406	
รายได้จากการขึ้นชั้นธุรกรรมในบล็อกรถ	(5,974)	(5,974)	(1,606,953)	
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,237,164	5,237,164	4,308,381	
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่าธุรกรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	51,390	51,390	(2,287,500)	
รายได้ทางการเงิน	(2,483,487)	(2,483,487)	(828,975)	
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (หมายเหตุ 24)	24,405,061	24,405,061	17,368,750	
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	415,279,859	415,309,018	331,670,902	
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ถูกหักการค้าและถูกหนี้อื่น	(7,768,641)	(7,768,641)	(33,339,542)	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	282,800	282,800	(154,500)	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(3,935,781)	(3,935,279)	(9,004,746)	
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	(73,199)	(73,199)	(188,266)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,484,355	3,484,355	-	
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(8,857,019)	(8,862,019)	15,821,355	
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,208,303	2,208,303	(814,566)	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,003,351	3,003,351	(3,250,423)	
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	2,172,982	2,172,982	2,527,735	
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	405,797,010	405,821,671	303,267,949	
รับคืนภาษีเงินได้	7,251,260	7,251,260	-	
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(15,741,432)	(15,741,432)	(2,696,707)	
จ่ายดอกเบี้ย	(3,970)	(3,970)	(136)	
จ่ายภาษีเงินได้	(46,860,732)	(46,860,732)	(40,587,155)	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	350,442,136	350,466,797	259,983,951	

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโสภกา อรุณรัตน์)

บริษัท สยามราชาณี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับคอกเบี้ย	2,471,820	2,471,820	880,311	
เงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนลดลง	1,000	1,000	119,999,000	
เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้างประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	38,000,000	38,000,000	(36,500,000)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องมือทางการเงิน	(32,670,000)	(15,000,000)	(15,000,000)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	(22,669,995)	-	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(12,268,084)	(12,268,084)	(15,186,091)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่า	(7,516,378)	(7,516,378)	(332,400)	
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(87,056)	
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขาย	82,846,744	82,846,744	41,446,477	
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	45,000,000	
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	971,439	971,439	315,325	
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	71,836,541	66,836,546	140,535,566	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า	(285,228,599)	(285,228,599)	(261,752,433)	
จ่ายเงินปันผล	(178,555,064)	(178,555,064)	(75,241,947)	
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน	(463,783,663)	(463,783,663)	(336,994,380)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(41,504,986)	(46,480,320)	63,525,137	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	211,426,233	211,426,233	147,901,096	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 7)	169,921,247	164,945,913	211,426,233	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขาย	62,176,780	62,176,780	22,884,619
โอนสินทรัพย์เพื่อให้เช่าไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,087,174	1,087,174	-
ซื้อสินทรัพย์เพื่อให้เช่าตามสัญญาเช่า	415,461,272	415,461,272	500,561,211
เข้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)	45,582	45,582	(4,494)
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า	-	-	1,700,374
สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นจากการยืนยันธุรกรรมในบล็อกเชน	5,974	5,974	1,606,953
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	1,463,225

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)

+ One

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางไสภา อรุณรัตน์)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิดำเนินงานในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการรับเหมาและจัดหาแรงงาน และบริการให้เที่ยวานพาหนะแบบสัญญาเช่าดำเนินงาน ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 329 หมู่ที่ 10 ถนนรอรางสายเก่า ตำบลลำโรง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงินรวม

ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทย่อย”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	จัดตั้งขึ้นในประเทศ	อัตราร้อยละของการถือหุ้น	
			2566	2565
			ร้อยละ	ร้อยละ
Tess Ventures AIT, LLC	ลงทุนในบริษัทอื่น	สหรัฐอเมริกา	100.00	-
บริษัท คอนเน็กซ์โปร จำกัด (เดิมชื่อ “บริษัท นครสวรรค์ ออลส์ ไชลูชั่น จำกัด”)	บริการจ้างงานชั่วคราว	ไทย	99.99	-

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินผลดำเนินงานเงินผลดำเนินงานนั้นได้

(ลงชื่อ).....กรรมการ..... (นางสาว วิมลเดลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ..... (นางโสภกา อรุณรัตน์)



- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) สิ้นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- ฉ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท



(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วัฒนเสลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภกา อรุณรัตน์)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร

รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากรรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

รายได้ค่าเช่าและบริการ

รายได้ค่าเช่าและบริการรับรู้ตามระยะเวลาเช่าในสัญญาตามวิธีเส้นตรง

รายได้ดอกเบี้ย

รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้จากการยื่นยันธุรกรรมในบล็อksen

รายได้จากการทำหน้าที่ยื่นยันธุรกรรมและสร้างบล็อksen ใหม่บนบล็อksen ซึ่งได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของสินทรัพย์ดิจิทัลจากระบบบล็อksen จะรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้ให้บริการและได้รับเหรียญสินทรัพย์ดิจิทัลจากระบบบล็อksen แล้ว โดยรับรู้ตามมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้รับเหรียญสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งใช้ราคาปิดจากเว็บไซต์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

รายได้จากการยื่นยันธุรกรรมในบล็อksen แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากร

ต้นทุนการให้บริการจัดหาบุคลากรรับรู้เมื่อกิจการให้บริการเสร็จสิ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายจำนวน โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเสลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภกา อรุณรัตน์)



+ One

4.3 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.4 สินทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือการขาย/สินทรัพย์เพื่อให้เช่า

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกสินทรัพย์เพื่อให้เช่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าคำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาว	ตามอายุสัญญาเช่า
ยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้น	8 ปี
ยานพาหนะสำหรับรถเช่า	8 ปี หรือตามอายุการให้ประโยชน์คงเหลือ โดยนับรวมต่อจากอายุสัญญาเช่าไม่เกิน 8 หรือ 12 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทยานพาหนะ)

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างคิดตั้ง

กลุ่มบริษัทจัดประเภทยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวที่หมดอายุสัญญาเช่าแล้ว และไม่ถูกนำไปใช้เป็นยานพาหนะเพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าระยะสั้นหรือยานพาหนะสำหรับรถเช่าเป็นสินทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือการขาย โดยแสดงมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการทำขายของสินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และหยุดคิดค่าเสื่อมราคา กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการสินทรัพย์เพื่อให้เช่าหรือการขายออกจากบัญชี

4.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ 有限公司 (眾大) (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางโสภกา อรุณรัตน์)



กลุ่มบริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุง	5 - 20 ปี
เครื่องมือและอุปกรณ์	5 ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 และ 5 ปี
ยานพาหนะ	5 และ 8 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการ
จำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นตามราคาทุน ภายหลังจากได้รับรู้รายการ
เริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือ
ขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5 ปี

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วัฒนเสลา)

(นางไสลภา อรุณรัตน์)

4.8 สินทรัพย์ดิจิทัล

เนื่องจากธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกรรมที่ใหม่สำหรับทั่วโลก และยังไม่ได้มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง กลุ่มบริษัทได้พิจารณาว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนระยะยาว จึงได้นำหลักการของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มาประยุกต์ใช้ และจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ดิจิทัลตามราคาทุน ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา ภายหลังจากการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ดิจิทัลแสดงมูลค่าด้วยมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หักค่าเพื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล เนื่องจากมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน กลุ่มบริษัทจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว ยังคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือไม่

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ดิจิทัลสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมวัดจากราคาปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานจากเว็บไซต์ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

สินทรัพย์ดิจิทัล แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในงบแสดงฐานะการเงิน

4.9 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายณัฐพล วิมลเดธา)


บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
司公限有(衆大)都運

..........กรรมการ
(นางโสภกา อรุณรัตน์)

สิทธิประโยชน์การใช้

สิทธิประโยชน์การใช้มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิทธิประโยชน์ใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสิทธิประโยชน์ใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิประโยชน์ใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

อาคารสำนักงาน	3 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
ยานพาหนะให้เช่า	3-7 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสิทธิอย่างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสิทธิดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิทธิ

สิทธิประโยชน์ใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิเพื่อให้เช่า และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสิทธิอย่างอิง

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางโสภกา อรุณรัตน์)



สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดำเนินงานเป็นรายได้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่า โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วม และบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางณัฐพล วิมลเจลา) (นางโสภา อรุณรัตน์)



4.12 การซื้อขายของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการซื้อขายของสินทรัพย์เพื่อให้เข้าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจคือค่า และจะทำการประเมินการซื้อขายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการซื้อขายเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจากการซื้อขายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

หากในการประเมินการซื้อขายของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ที่รับรู้ในปีก่อน ได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายที่รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการซื้อขายครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์ในปีก่อนๆ กลุ่มบริษัทจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการซื้อขายของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของกำไรหรือขาดทุนทันที

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วัฒนเสลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภา อรุณรัตน์)



+ One

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาวะผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาวะผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาวะผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาวะผูกพันนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล วัฒนเสลา) (นางโสภา อรุณรัตน์)



4.16 เครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลัง โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย

เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนถือเป็นรายได้อื่นในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเฉลา)

 (ลงชื่อ)..........กรรมการ (นางไสภา อรุณรัตน์)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีคอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีคอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีคอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราคอกเบี้ยที่แท้จริงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา

ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการคิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลือของเครื่องมือทางการเงิน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางฉัฐพล วิมลเจลา)



กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการค้ำประกันด้านเครดิตหรือมีการค้ำประกันสัญญา เมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการค้ำประกันสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า

การคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้หนี้และสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

(ลงชื่อ).....กรรมการ 司公限有(衆大新運) (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางโสภกา อรุณรัตน์)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า

ในการประมาณค่าต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผลิสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน/ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน/ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของสินทรัพย์ เพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น



(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเสลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภกา อรุณรัตน์)

ในการคำนวณค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัด ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ หากข้อสมมติฐานต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการค้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้เช่า อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการค้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อุตสาหกรรม วินิลเทค จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็น-เทค โน โลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท วิมลเจลา จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน
บริษัท คับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการร่วมกัน
บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด	ถือหุ้นทางอ้อมโดยกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเจลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภา อรุณรัตน์)



+ One

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2566	2566	2565	
<u>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
รายได้ค่าบริการจัดหาบุคลากร	-	-	7	ภายใต้ราคาและเงื่อนไขเดียวกับลูกค้ารายอื่น
รายได้ค่าเช่าและบริการ	1	1	1	ภายใต้ราคาและเงื่อนไขเดียวกับลูกค้ารายอื่น
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	11	11	11	อ้างอิงตามราคาตลาดหรือราคาประมูล

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	99	99	39
<u>รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)</u>			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	14	14	-

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
ผลประโยชน์ระยะสั้น	33,155	33,155	34,022
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	767	767	862
รวม	33,922	33,922	34,884

การรับประกันและการผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ไม่มีภาระจากการรับประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่มีภาระผูกพันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วัฒนเสลา) (นางไสกา อรุณรัตน์)



7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
เงินสด	230	230	200	
เงินฝากธนาคาร	156,272	151,297	211,226	
เช็คที่ถึงกำหนดชำระ	13,419	13,419	-	
รวม	169,921	164,946	211,426	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 2.20 ต่อปี (2565: 0.15 ถึง 1.20 ต่อปี)

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565	
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	50	50	39	
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	49	49	-	
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	99	99	39	
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	126,555	126,555	127,776	
ค้างชำระ				
ไม่เกิน 3 เดือน	58,573	58,573	57,851	
3 - 6 เดือน	8,251	8,251	11,742	
6 - 12 เดือน	3,695	3,695	1,483	
มากกว่า 12 เดือน	9,355	9,355	5,900	
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	206,429	206,429	204,752	
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(15,574)	(15,574)	(16,820)	
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ	190,855	190,855	187,932	
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	190,954	190,954	187,971	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสุภา อรุณรัตน์) (นางสุภา อรุณรัตน์)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565	
รายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ที่ยังไม่เรียกชำระนับจากวันที่บันทึกรายได้				
ไม่เกิน 1 เดือน	14	14	-	
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14	14	-	
รายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้ที่ยังไม่เรียกชำระนับจากวันที่บันทึกรายได้				
ไม่เกิน 1 เดือน	140,857	140,857	139,544	
1 - 3 เดือน	13,441	13,441	13,858	
3 - 6 เดือน	13	13	-	
รวมรายได้ค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	154,311	154,311	153,402	
รวมรายได้ค้างรับ	154,325	154,325	153,402	
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น	81	81	88	
ดอกเบี้ยค้างรับ	86	86	75	
รวมลูกหนี้อื่น	167	167	163	
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	345,446	345,446	341,536	

ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 4 วัน ถึง 60 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565	
ยอดคงเหลือต้นปี	16,820	16,820	5,781	
หนี้สูญ	(5,101)	(5,101)	-	
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,855	3,855	11,039	
ยอดคงเหลือปลายปี	15,574	15,574	16,820	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วัฒนเสลา)



+ One

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโสภกา อรุณรัตน์)

9. สินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขาย

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขาย - ราคาทุน	2,449		2,449	-
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(1,480)		(1,480)	-
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	969		969	-

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์เพื่อให้เช่าอกรขายสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-	-	-
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่า - มูลค่าสุทธิตามบัญชี จำหน่าย	62,178		62,178	22,885
	(61,209)		(61,209)	(22,885)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	969		969	-

10. สินทรัพย์ทางการเงินอื่น

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย</u>				
เงินฝากประจำ	-		-	1
อื่น ๆ	1,090		1,090	1,300
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</u>				
ผ่านกำไรขาดทุน				
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์	32,236		32,236	17,288
สิทธิตามสัญญา	17,030		-	-
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	50,356		33,326	18,589

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วัฒนเสลา) (นางไสยา อรุณรัตน์)



+ One

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
ประกอบด้วย			
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน	586	586	870
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน	49,770	32,740	17,719
	50,356	33,326	18,589

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีเงินฝากประจำที่มีอายุเกิน 3 เดือนมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.4 ต่อปี (2566 : ไม่มี)

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 31.4

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
		2566	2565	2566	2565	2566	2565
				(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
Tess Ventures AIT, LLC	ลงทุนในบริษัทอื่น	17,670	-	100	-	17,670	-
บริษัท คอนเน็กซ์โพร จำกัด (เดิมชื่อ "บริษัท นครสวรรค์ ออลส์ โซลูชั่น จำกัด")	บริการจ้างงานชั่วคราว	5,000	25	99.99	-	5,000	-
รวม						22,670	-

ในเดือนสิงหาคม 2566 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งหมดของ Tess Ventures AIT, LLC ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อลงทุนในบริษัทอื่น

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางสาว อรุณรัตน์) 20

(นายณัฐพล วิมลเสลา) กรรมการ (นางสาว อรุณรัตน์)



เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาโอนหุ้นสามัญของบริษัท คอนเน็กซ์ โปร์ จำกัด (บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นจำนวน 19,999 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท โดย บริษัทฯมีสัดส่วนในเงินลงทุนดังกล่าวร้อยละ 99.99 และในวันเดียวกันได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ บริษัทย่อยจากเดิมชื่อ บริษัท นครสวรรค์ ออลส์ โซลูชั่น จำกัด เป็น บริษัท คอนเน็กซ์ โปร์ จำกัด ต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เรียกชำระหุ้นเพิ่ม ในราคาหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท และเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัทย่อย มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท โดยการออก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 980,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4,900,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวได้ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายชำระหุ้นเพิ่มและค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บริษัทย่อยแล้วทั้งจำนวน

งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริษัททั้งสองแห่งดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจควบคุมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยทั้งสองแห่ง

13. สิทธิประโยชน์เพื่อให้เข้า

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์เพื่อให้เข้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	ยามทาทนะ เพื่อให้เข้า	สินทรัพย์เพื่อให้ เข้าระหว่างติดตั้ง	ยามทาทนะ เพื่อให้เข้า -สินทรัพย์สิทธิ การใช้	สินทรัพย์เพื่อ ให้เข้าระหว่าง ติดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	231,972	-	1,041,125	128,452	1,401,549
ซื้อเพิ่ม	-	7,517	-	415,461	422,978
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เข้าระหว่างติดตั้ง - สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	-	-	349,303	(349,303)	-
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เข้าระหว่างติดตั้ง	5,001	(5,001)	-	-	-
โอนจากยามทาทนะเพื่อให้เข้า-สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	41,487	-	(41,487)	-	-
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	(2,377)	-	-	-	(2,377)
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เข้าราชการขาย	(143,594)	-	(20,092)	-	(163,686)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	132,489	2,516	1,328,849	194,610	1,658,464


 บริษัท กอนสาค สาธารณชน จำกัด (มหาชน)
 司公限有(眾大新運)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางไสกา อรุณรัตน์)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม				รวม
	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์เพื่อให้ เช่าระหว่างติดตั้ง	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า -สินทรัพย์สิทธิ การใช้	สินทรัพย์เพื่อ ให้เช่าระหว่าง ติดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้	
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	140,185	-	237,341	-	377,526
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	13,044	-	147,032	-	160,076
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนจากยานพาหนะ เพื่อให้เช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	32,230	-	(32,230)	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	(1,290)	-	-	-	(1,290)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปสินทรัพย์ เพื่อให้เช่ารอการขาย	(100,516)	-	(992)	-	(101,508)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	83,653	-	351,151	-	434,804
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	48,836	2,516	977,698	194,610	1,223,660
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2566 (รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ)					160,076

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์เพื่อให้ เช่าระหว่างติดตั้ง	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า -สินทรัพย์สิทธิ การใช้	สินทรัพย์เพื่อ ให้เช่าระหว่าง ติดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้	
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	84,600	-	897,918	7,370	989,888
ซื้อเพิ่ม	-	332	-	500,562	500,894
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	-	-	379,480	(379,480)	-
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง	332	(332)	-	-	-
โอนจากยานพาหนะเพื่อให้เช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	230,755	-	(230,755)	-	-
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย	(83,715)	-	(5,518)	-	(89,233)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	231,972	-	1,041,125	128,452	1,401,549
ซื้อเพิ่ม	-	7,517	-	415,461	422,978
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	-	-	349,303	(349,303)	-
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง	5,001	(5,001)	-	-	-
โอนจากยานพาหนะเพื่อให้เช่า - สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมายเหตุ 19)	41,487	-	(41,487)	-	-
โอนไปที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	43,594	-	-	-	(2,377)
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอการขาย	(132,488)	-	(20,092)	-	(163,686)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	132,488	2,516	1,328,849	194,610	1,658,464

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วิมลเสลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภกา อรุณรัตน์)

กรรมการ

22

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า	สินทรัพย์เพื่อให้เช่า ระหว่างคิดตั้ง	ยานพาหนะ เพื่อให้เช่า -สินทรัพย์สิทธิ การใช้	สินทรัพย์เพื่อ ให้เช่าระหว่าง คิดตั้ง-สินทรัพย์ สิทธิการใช้	
ค่าเสื่อมราคาสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	60,849	-	258,132	-	318,981
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	15,239	-	109,654	-	124,893
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนจากยานพาหนะ เพื่อให้เช่า - สิทธิประโยชน์การใช้ (หมายเหตุ 19)	129,903	-	(129,903)	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า รอการขาย	(65,806)	-	(542)	-	(66,348)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	140,185	-	237,341	-	377,526
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	13,044	-	147,032	-	160,076
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนจากยานพาหนะ เพื่อให้เช่า - สิทธิประโยชน์การใช้ (หมายเหตุ 19)	32,230	-	(32,230)	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	(1,290)	-	-	-	(1,290)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า รอการขาย	(100,516)	-	(992)	-	(101,508)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	83,653	-	351,151	-	434,804
มูลค่าสุทธิตามบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	91,787	-	803,784	128,452	1,024,023
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	48,836	2,516	977,698	194,610	1,223,660
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2565 (รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ)					124,893
2566 (รวมอยู่ในต้นทุนค่าเช่าและบริการ)					160,076

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือยานพาหนะเพื่อให้เช่าซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าจำนวน 1,172 ล้านบาท (2565: 932 ล้านบาท)

14. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

มูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
อาคารสำนักงานให้เช่า - ราคาทุน	7,887	7,887	7,887	7,887
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	(3,105)	(3,105)	(3,105)	(2,602)
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	4,782	4,782	4,782	5,285

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลผลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางไสกา อรุณรัตน์)

การกระทยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	5,285	5,285	13,950	
จำหน่ายสินทรัพย์ - มูลค่าสุทธิตามบัญชี	-	-	(6,634)	
ค่าเสื่อมราคา	(503)	(503)	(2,031)	
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	4,782	4,782	5,285	

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
อาคารสำนักงานให้เช่า	5,630	5,630	5,630	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มูลค่ายุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีคิดจากต้นทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 5 ล้านบาท (2565: 5 ล้านบาท) ไปค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

(ลงชื่อ).....กรรมการ..... (นางณัฐพล วิมลเฉลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ..... (นางโสภภา อรุณรัตน์)



15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ปรากฏได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบกำไรสุทธิรวม								
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องมือและ อุปกรณ์	เครื่องมือกลและ เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคาร-สินทรัพย์ สิ่งจูงใจ	ยานพาหนะ- สินทรัพย์สิ่งจูง ใจ	ยานพาหนะและ สิ่งจูงใจ	รวม
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	84,700	123,387	8,419	68,341	44,693	1,463	3,298	1,700	336,001
ซื้อเพิ่ม	5,040	2,083	1,710	3,459	21	-	-	-	12,313
โอนจากสินทรัพย์สิ่งจูงใจ (หมายเหตุ 13)	-	-	-	-	1,087	-	-	-	1,087
จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(8,764)	(8,602)	-	-	-	(17,306)
โอน (หมายเหตุ 19)	-	-	-	-	-	-	1,700	(1,700)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	89,740	125,470	10,129	63,096	37,199	1,463	4,998	-	332,695
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	-	45,366	7,503	54,756	43,364	357	867	-	152,213
หักเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,516	478	6,651	275	487	350	-	15,957
หักเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	(8,764)	(8,602)	-	-	-	(17,306)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	52,882	7,981	52,703	35,037	844	1,417	-	150,864
มูลค่าสุทธิตามบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	89,740	72,588	2,148	10,393	2,162	619	3,581	-	181,231
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2566 (จำนวน 5 ธันวาคม รวมอยู่ในบัญชีงบกำไรสุทธิรวมของส่วนที่จำหน่ายสินทรัพย์สิ่งจูงใจในงบการเงินรวม)									15,957


 บริษัท ซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 Siam Cement Public Company Limited

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณัฐพล วิมลวงศา) (นางโสภา อรุณรัตน์)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการดำเนินงาน

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนประกอบ	เครื่องใช้และ อุปกรณ์	เครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	อาคาร-สิ่ง สิ่งปลูกสร้าง	ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง	ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง	รวม
รวม									
๒ วันที่ 1 มกราคม 2565	84,700	123,042	8,233	68,131	42,780	-	5,148	-	332,034
ซื้อเพิ่ม	-	345	320	13,887	630	1,463	-	1,700	18,345
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(134)	(13,677)	(567)	-	-	-	(14,378)
โอน (รวมมูลค่า 19)	-	-	-	-	1,850	-	(1,850)	-	-
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	84,700	123,387	8,419	68,341	44,693	1,463	3,298	1,700	336,001
ซื้อเพิ่ม	5,040	2,083	1,710	3,459	21	-	-	-	12,313
โอนจากสินทรัพย์ที่ถือไว้ (รวมมูลค่า 13)	-	-	-	-	1,087	-	-	-	1,087
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(8,704)	(8,602)	-	-	-	(17,306)
โอน (รวมมูลค่า 19)	-	-	-	-	-	-	1,700	(1,700)	-
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	89,740	125,470	10,129	63,096	37,199	1,463	4,998	-	332,095
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
๒ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	37,565	7,265	58,867	41,827	-	2,207	-	147,731
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,801	372	9,562	353	357	411	-	18,856
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(134)	(13,673)	(587)	-	-	-	(14,378)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่โอน (รวมมูลค่า 19)	-	-	-	-	1,751	-	(1,751)	-	-
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	45,366	7,903	54,756	43,364	357	867	-	152,213
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	7,516	478	6,651	275	487	559	-	15,957
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	-	(8,704)	(8,602)	-	-	-	(17,306)
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	-	52,882	7,981	52,703	35,037	844	1,417	-	150,864
มูลค่าสุทธิโดยเฉลี่ย									
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	84,700	78,021	916	13,585	1,329	1,106	2,431	1,700	183,788
๒ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	89,740	72,588	2,148	10,393	2,162	619	3,581	-	181,231
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี									
2565 (จำนวน 4 สัปดาห์ รวมอยู่ในสิ้นปีงบการเงิน)									18,856
2566 (จำนวน 5 สัปดาห์ รวมอยู่ในสิ้นปีงบการเงิน)									15,957

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเสถา) (นางโสภา อรุณรัตน์) กรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่า โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีอุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 103 ล้านบาท (2565: 96 ล้านบาท)

บริษัทฯได้นำที่ดินและอาคาร ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนประมาณ 151 ล้านบาท (2565: 147 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		
	ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์	สินทรัพย์ดิจิทัล	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:			
ราคาทุน	11,108	3,994	15,102
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,633)	-	(10,633)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(2,377)	(2,377)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	475	1,617	2,092

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพล วัฒนเฉลา)



.....กรรมการ
(นางโสภกา อรุณรัตน์)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ซอฟต์แวร์	สินทรัพย์ดิจิทัล	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566:			
ราคาทุน	11,108	3,994	15,102
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,633)	-	(10,633)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(2,377)	(2,377)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	475	1,617	2,092
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:			
ราคาทุน	11,108	3,988	15,096
หัก: ค่าตัดจำหน่ายสะสม	(10,269)	-	(10,269)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	(2,669)	(2,669)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	839	1,319	2,158

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2566 และ 2565 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
มูลค่าสุทธิตามบัญชีต้นปี	2,158	2,158	2,158	4,004
เพิ่มระหว่างปี	6	6	6	1,693
ค่าตัดจำหน่าย	(364)	(364)	(364)	(870)
โอนกลับ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า	292	292	292	(2,669)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีปลายปี	2,092	2,092	2,092	2,158

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นจำนวน 22,768 KUB หรือประมาณ 2 ล้านบาท (2565: 22,668 KUB หรือประมาณ 1 ล้านบาท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเดลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางโสภกา อรุณรัตน์)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
司公限有(衆大)新達

17. **วงเงินสินเชื่อ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 315 ล้านบาท (2565: 315 ล้านบาท) และวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 60 ล้านบาท (2565: 70 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวรับประกันโดยการจดจำนำบัญชีเงินฝากประจำของบริษัทฯ และจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 11, 14 และ 15

18. **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

	(หน่วย: พันบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	12,935	12,935	7,908
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	2,708	2,708	800
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	58,461	58,456	74,208
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	74,104	74,099	82,916

19. **สัญญาเช่า**

19.1 **กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า**

บริษัทฯทำสัญญาเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ สัญญาเช่ายานพาหนะมีอายุสัญญาเช่าอยู่ระหว่าง 3 - 7 ปี สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ก) **สินทรัพย์สิทธิการใช้**

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	งบการเงินรวม				สินทรัพย์เพื่อ	
	อาคาร	ยานพาหนะ	ยานพาหนะระหว่างติดตั้ง	ยานพาหนะเพื่อให้เช่า	ให้เช่าระหว่างติดตั้ง	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2566	1,106	2,431	1,700	803,784	128,452	937,473
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	415,461	415,461
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง (หมายเหตุ 13)	-	-	-	349,303	(349,303)	-
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอขาย	-	-	-	(19,100)	-	(19,100)
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 13)	-	-	-	(9,257)	-	(9,257)
โอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง (หมายเหตุ 15)	-	1,700	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(487)	(580)	-	(147,032)	-	(148,069)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	619	3,271	-	977,698	194,610	1,176,508

(ลงชื่อ).....กรรมการ..... (นางสุภา อรุณรัตน์) 29

(นายณัฐพล วิมลเดลา) (นางสุภา อรุณรัตน์)

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	อาคาร	ยานพาหนะ	ยานพาหนะ		สินทรัพย์เพื่อ	
			ระหว่างติดตั้ง	เพื่อให้เช่า	ให้เช่า	รวม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	2,941	-	639,786	7,370	650,097
เพิ่มขึ้น	1,463	-	1,700	-	500,562	503,725
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง (หมายเหตุ 13)	-	-	-	379,480	(379,480)	-
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอขาย	-	-	-	(4,976)	-	(4,976)
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 13)	-	-	-	(100,852)	-	(100,852)
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 15)	-	(99)	-	-	-	(99)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(357)	(411)	-	(109,654)	-	(110,422)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,106	2,431	1,700	803,784	128,452	937,473
เพิ่มขึ้น	-	-	-	-	415,461	415,461
โอนจากสินทรัพย์เพื่อให้เช่าระหว่างติดตั้ง (หมายเหตุ 13)	-	-	-	349,303	(349,303)	-
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่ารอขาย	-	-	-	(19,100)	-	(19,100)
โอนไปสินทรัพย์เพื่อให้เช่า (หมายเหตุ 13)	-	-	-	(9,257)	-	(9,257)
โอนจากสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง (หมายเหตุ 15)	-	1,700	(1,700)	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(487)	(550)	-	(147,032)	-	(148,069)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	619	3,581	-	977,698	194,610	1,176,508

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	900,012	900,012	725,889
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(67,231)	(67,231)	(47,741)
รวม	832,781	832,781	678,148
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(279,667)	(279,667)	(213,165)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สรุปรวมจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	553,114	553,114	464,983

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเจลา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโสภกา อรุณรัตน์)

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ยอดคงเหลือต้นปี	678,148	678,148	678,148	418,806
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี	415,461	415,461	415,461	503,725
เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยในระหว่างปี	24,401	24,401	24,401	17,369
จ่ายชำระในระหว่างปี	(285,229)	(285,229)	(285,229)	(261,752)
ยอดคงเหลือปลายปี	832,781	832,781	832,781	678,148

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุ 33.1 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	148,069	148,069	148,069	110,422
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	24,401	24,401	24,401	17,369
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	847	847	847	801

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 286 ล้านบาท (2565: 263 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ



(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางโสภกา อรุณรัตน์)

19.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

บริษัทเช่าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับสินทรัพย์ที่ให้เช่าที่เกี่ยวข้องกับการให้เช่ารถยนต์ อายุของสัญญา มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี (หมายเหตุ 13) และสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอาคารสำนักงานให้เช่า โดยมีอายุสัญญา 3 ปี (หมายเหตุ 14) บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
ภายใน 1 ปี	334	334	334	302
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	594	594	594	675
มากกว่า 5 ปี	4	4	4	8
รวม	932	932	932	985

20. สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดง ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	46,280	46,280	46,280	41,456
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:				
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	4,103	4,103	4,103	3,615
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,134	1,134	1,134	693
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	11,393	11,393	11,393	306
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	1,333	1,333	1,333	(3,242)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	7,925	7,925	7,925	6,149
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(15,741)	(15,741)	(15,741)	(2,697)
สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	56,427	56,427	56,427	46,280

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 14 ล้านบาท (2565: 17 ล้านบาท)

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพล วิมลเสลา)



กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภา อรุณรัตน์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของกลุ่มบริษัทประมาณ 4 และ 18 ปี (2565: 2 และ 15 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
อัตราคิดลด	2.43 และ 3.16	2.43 และ 3.16	1.78 และ 3.64	
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	3.00 และ 6.00	3.00 และ 6.00	3.00 และ 6.00	
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	2 - 40	2 - 40	2 - 45	

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราคิดลด		อัตราการขึ้นเงินเดือน		อัตราการเปลี่ยนแปลง ในจำนวนพนักงาน	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%	เพิ่มขึ้น 20%	ลดลง 20%
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	(3,877)	4,559	4,400	(3,831)	(8,382)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	(2,906)	3,434	3,320	(2,874)	(5,655)	8,158

21. ทุนเรือนหุ้น

ปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 446,399,965 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,399,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 446,391,617 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,391,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 8,348 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 8,348 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

(ลงชื่อ).....กรรมการ 有限公司(衆大) (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล วิมลเสลา) (นางโสภา อรุณรัตน์)



- (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 446,391,617 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,391,617 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 557,989,522 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 557,989,522 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 111,597,905 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 111,597,905 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (บริษัท คีบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ตามราคา (บาทต่อหุ้น)	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ (บาท)
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1.00	446,399,965	446,399,965	446,391,617	446,391,617	450,123,057
ลดทุนจดทะเบียน	1.00	(8,348)	(8,348)	-	-	-
เพิ่มทุนจดทะเบียน	1.00	111,597,905	111,597,905	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	1.00	557,989,522	557,989,522	446,391,617	446,391,617	450,123,057

ปี 2565

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- (1) การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน ไม่เกิน 74,399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคำนวณเป็นเงินปันผลจ่ายเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 74,399,994 บาท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิม หลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
- จ่ายปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอัตรา 0.0222 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 8,266,666 บาท

บริษัทฯจ่ายปันผลทั้งส่วนที่เป็นหุ้นสามัญและเงินสดแล้วในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

- (2) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 372,000,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 372,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 371,999,971 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 371,999,971 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 29 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 29 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางเสภา อรุณรัตน์)

กรรมการ

- (3) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 371,999,971 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 371,999,971 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 446,399,965 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 446,399,965 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,399,994 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 74,399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ
- บริษัทฯจดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 และจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565

รายการกระทบยอดทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ตามราคา (บาทต่อหุ้น)	ทุนจดทะเบียน		ทุนที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่า
		จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)	หุ้นสามัญ (บาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1.00	372,000,000	372,000,000	371,999,971	371,999,971	451,123,057
ลดทุนจดทะเบียน	1.00	(29)	(29)	-	-	-
เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล	1.00	74,399,994	74,399,994	74,391,646	74,391,646	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1.00	446,399,965	446,399,965	446,391,617	446,391,617	450,123,057

22. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

23. **รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า**

23.1 **การจำแนกรายได้**

ในระหว่างปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้ที่ทำสัญญากับลูกค้า คือ รายได้จากการจัดหาบุคลากรจำนวน 2,017 ล้านบาท (2565: 1,968 ล้านบาท) กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดังกล่าวตลอดช่วงเวลานี้



(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา) (นางไสกา อรุณรัตน์)

23.2 ยอดคงเหลือของสัญญา

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา			
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	130,668	130,668	137,211
รายได้ค้างรับ	134,908	134,908	134,127
รวม	265,576	265,576	271,338
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา			
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	382	382	433
รวม	382	382	433

ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯบันทึกประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าข้างต้นเป็นจำนวน 0.3 ล้านบาท (2566: ไม่มี)

24. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 แยกแสดงภายใต้ต้นทุนค่าเช่าและบริการ และต้นทุนทางการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	24,401	24,401	17,369
รวม	24,401	24,401	17,369
ต้นทุนทางการเงิน			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม	4	4	-
รวม	4	4	-
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	24,405	24,405	17,369



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วัฒนผลลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภา อรุณรัตน์)

กรรมการ

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	1,781,228	1,781,228	1,730,030	
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	176,901	176,901	146,650	
ค่าเบี้ยประกัน	44,016	44,016	39,480	
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	24,401	24,401	17,369	

26. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	33,639	33,639	33,543	
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของปีก่อน	3,484	3,484	-	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว				
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	9,582	9,582	9,283	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	46,705	46,705	42,826	

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก				
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(4,130)	(4,130)	(643)	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางโสภา อรุณรัตน์)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	230,206	230,235	211,598	
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%	20%	
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	46,041	46,047	42,320	
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล				
ของปีก่อน	3,484	3,484	-	
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	770	769	506	
ขาดทุนทางภาษีงวดปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	5	-	-	
อื่น ๆ	(3,595)	(3,595)	-	
รวม	(2,820)	(2,826)	506	
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกำไรขาดทุน	46,705	46,705	42,826	

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2566	2565
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	3,115	3,115	3,364	
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ดิจิทัล	476	476	534	
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้า	3,714	3,714	2,840	
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	11,285	11,285	9,256	
รวม	18,590	18,590	15,994	

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นายณัฐพล วัฒนเฉลา) (ลงชื่อ).....กรรมการ (นางไสกา อรุณรัตน์)



Signature

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565	
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะและสินทรัพย์ เพื่อให้เช่า	(42,180)	(42,180)	(36,190)	
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ยุติธรรมของเงินลงทุน	(447)	(447)	(458)	
สัญญาเช่า	(9,114)	(9,114)	(7,045)	
รวม	(51,741)	(51,741)	(43,693)	
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	(33,151)	(33,151)	(27,699)	

27. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565	
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	183,501	183,530	168,771	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	446,392	446,392	446,392	
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.41	0.38	

(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วิลลเฉลา)



กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภกา อรุณรัตน์)

28. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร
- ส่วนงานธุรกิจให้เช่าและบริการ

กลุ่มบริษัทไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน

การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ข้อมูลรายได้และกำไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	ส่วนงานให้บริการจัดหาบุคลากร		ส่วนงานให้เช่าและบริการ		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566	2565
รายได้จากลูกค้าภายนอก	2,017	1,968	330	272	2,347	2,240
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	23	57	23	57
รวมรายได้	2,017	1,968	353	329	2,370	2,297
ผลการดำเนินงาน						
กำไรของส่วนงาน	341	329	94	112	435	441
รายได้อื่น					13	22
ค่าใช้จ่ายในการบริการ					(5)	(5)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(214)	(247)
รายได้ทางการเงิน					2	1
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					231	212
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(47)	(43)
กำไรสำหรับปี					184	169



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วัฒนเฉลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางเสภา อรุณรัตน์)

กรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านายใหญ่

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,066 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานให้บริการจัดหาบุคลากร (2565: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,040 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานให้บริการจัดหาบุคลากร)

29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 และร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหาร โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบางกอกแคปปิตอล จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4 ล้านบาท (2565: 4 ล้านบาท)

30. เงินปันผล

เงินปันผล/หุ้นปันผล	อนุมัติโดย	ปันผลจ่าย (ล้านบาท)	ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565)	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566	89.28	0.2000
เงินปันผลจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มิถุนายน 2566)	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566	89.28	0.2000
รวมเงินปันผลที่จ่ายในปี 2566		178.56	
หุ้นปันผลจากการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565	74.40	0.2000
รวมหุ้นปันผลสำหรับปี 2565		74.40	


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล วิมลฉลา)




(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางไสภา อรุณรัตน์)

เงินปันผล/หุ้นปันผล	อนุมัติโดย	ปีผลจ่าย (ล้านบาท)	ปีผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564)	ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565	8.27	0.0222
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565	66.95	0.1500
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2565		75.22	
รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลที่จ่ายในปี 2565		149.62	

31. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

31.1 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันที่เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างและซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนเงิน 6.9 ล้านบาท (2565: 0.4 ล้านบาท)

31.2 ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ และสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2566	2565
จ่ายชำระ			
ภายใน 1 ปี	3	3	3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	-	-	1

31.3 ภาวะผูกพันจากการลงทุน

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญากับบริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด และ Finnventure Private Equity Trust I สำหรับการลงทุนในกองทรัสต์ Finnventure Private Equity Trust I ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีภาวะผูกพันต้องจ่ายเงินลงทุนเป็นจำนวน 15 ล้านบาท (2566: ไม่มี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ 有限公司 (眾大) 都運 (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา) (นางไสกา อรุณรัตน์)

31.4 หนังสือค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทอยู่จำนวน 521 ล้านบาท (2565: 417 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาของกลุ่มบริษัท

31.5 คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีคดีที่ถูกฟ้องร้องต่อศาลแพ่งจำนวน 2 คดี ในฐานะจำเลยที่ 2 จากคู่กรณี ให้ร่วมรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายอันเนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2566 มี 1 คดีที่ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องบริษัทฯ ในฐานะจำเลยที่ 2 ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวต่อศาลฎีกา ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา และอีก 1 คดีโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยอาศัยความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายเชื่อว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวและผลของคดีฟ้องร้องดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

32. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์	-	32	-	32
สิทธิตามสัญญา	-	-	17	17
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6	6

(ลงชื่อ)..... กรรมการ 有限公司 (眾大) (ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเจลา) (นางโสภา อรุณรัตน์)



(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์	-	32	-	32
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6	6

(หน่วย: ล้านบาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า				
ยุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน				
หน่วยลงทุนในกองทรัสต์	-	17	-	17
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	6	6

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

33. เครื่องมือทางการเงิน

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้า เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพล วิมลเจลา)



(ลงชื่อ).....
(นางไสกา อรุณรัตน์)

ลูกหนี้การค้า

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่อที่เหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกหนี้ที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่มลูกหนี้ตามประเภทของลูกหนี้ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นต่อน้ำหนัก มูลค่าของเงินตามเวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต

เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง สำหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทจะเลือกทำรายการกับสถาบันการเงินหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีความเสี่ยงต่ำ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผลขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากคืนชำระของผู้สัญญา

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(ลงชื่อ).....
(นายณัฐพล วิมลเฉลา)



กรรมการ

(ลงชื่อ).....
(นางไสกา อรุณรัตน์)

กรรมการ

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
อัตราดอกเบี้ยคงที่	มากกว่า 1 ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
						ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	150	20	170	0.15 - 2.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	345	345	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	49	-	-	-	49	0.09 - 1.15
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	-	-	50	50	-
	49	-	150	415	614	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	74	74	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	280	553	-	-	833	3.17 - 5.84
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	18	18	-
	280	553	-	92	925	

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566						
อัตราดอกเบี้ยคงที่	มากกว่า 1 ภายใน 1 ปี	อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม	อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	
						ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	146	19	165	0.15 - 2.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	345	345	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	49	-	-	-	49	0.09 - 1.15
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	-	-	33	33	-
	49	-	146	397	592	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	74	74	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	280	553	-	-	833	3.17 - 5.84
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	18	18	-
	280	553	-	92	925	



(ลงชื่อ).....

(นายณัฐพล วิลลเฉลา)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางโสภา อรุณรัตน์)

กรรมการ 46

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565						
อัตรากอปรกเบียงที่	อัตรากอปรกเบียง		ไม่มีอัตรากอปรกเบียง	รวม	อัตรากอปรกเบียงที่แท้จริง	
	มากกว่า 1	ปรับขึ้นลง				
ภายใน 1 ปี	ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	กอปรกเบียง		(ร้อยละต่อปี)	
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	199	12	211	0.15 - 1.20
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	342	342	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	87	-	-	-	87	0.15 - 0.53
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	-	-	-	19	19	-
	87	-	199	373	659	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	83	83	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	213	465	-	-	678	3.18 - 5.84
หนี้สินทางการเงินอื่น	-	-	-	14	14	-
	213	465	-	97	775	

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด โดยบริหารและจัดทำประมาณการเงินสด และวางแผนการชำระหนี้ของกลุ่มบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีวงเงินกู้ยืมที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและสำรองสำหรับเงินทุนหมุนเวียน

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566					
เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน		มากกว่า	รวม	
	1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	74,104	-	-	74,104
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	307,720	592,292	-	900,012
หนี้สินทางการเงินอื่น	2,293	6,353	9,330	33	18,009
รวม	2,293	388,177	601,622	33	992,125

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นายณัฐพล วิมลเฉลา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ (นางไสกา อรุณรัตน์)

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			
	ไม่เกิน	มากกว่า		รวม
1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	74,099	-	74,099
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	307,720	592,292	900,012
หนี้สินทางการเงินอื่น	2,293	6,353	9,330	18,009
รวม	2,293	388,172	601,622	992,120

(หน่วย: พันบาท)

เมื่อทวงถาม	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			
	ไม่เกิน	มากกว่า		รวม
1 ปี	1 - 5 ปี	5 ปี		
หนี้สินทางการเงิน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	82,916	-	82,916
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	233,572	492,317	725,889
หนี้สินทางการเงินอื่น	1,713	4,724	7,190	13,627
รวม	1,713	321,212	499,507	822,432

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด กลุ่มบริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.01:1 และบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.01:1 (2565: 0.84:1)


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณัฐพล วิมลเฉลา)




(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางไสภา อรุณรัตน์)

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม และผลการดำเนินงานของปี 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 89,278,323.40 บาท กำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ มีกำหนดจ่ายปันผลเป็นเงินสดภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

36. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

(ลงชื่อ).....กรรมการ 有限公司(衆大) (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพล วิมลเฉลา)

(นางไสกา อรุณรัตน์)

